



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๒๒/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓



เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๕ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เทียบกาย) โดยมี **นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ** เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้

สิทธิมนุษยชนกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม : กรณีคดีนายวรยุทธ หรือนายบอส อยู่วิถยา และการเสียชีวิตของนายจรรยาตี มาดทอง พยานปากสำคัญของคดีนายบอส



สืบเนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าคดีของนายวรยุทธ หรือนายบอส อยู่วิถยา และการเสียชีวิตของนายจรรยาตี มาดทอง พยานปากสำคัญของคดีนายบอส ซึ่งเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจและมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนที่จะได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการจึงได้เชิญ **นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)** ในฐานะกรรมการและเลขานุการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งนางพงษ์สวาทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ การแต่งตั้งคณะทำงานทั้ง ๕ คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานตรวจสอบการดำเนินการของตำรวจ คณะทำงานตรวจสอบการดำเนินการของอัยการ คณะทำงานตรวจสอบบุคคลทั่วไป คณะทำงานรวบรวมข้อมูลจาก Social Media และคณะทำงานตรวจสอบข้อกฎหมาย โดยในการดำเนินการของคณะกรรมการนั้นมีหลักการเพื่อทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏในประเด็นที่สังคมเคลือบแคลงสงสัย นำข้อผิดพลาดหรือช่องโหว่ที่เกิดจากคดีดังกล่าว ขยายผลไปสู่การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ด้านการศึกษา และด้านสื่อมวลชน เป็นต้น



คณะกรรมการธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ดังนี้

ประเด็นการร้องขอความเป็นธรรม ซึ่งจากคดีดังกล่าวพบว่าการร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการหลายครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นการร้องจากผู้ต้องหา จนส่งผลให้คดีเกิดความล่าช้าและเกิดข้อสงสัยว่าเป็นการประวิงคดี ในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น ควรพิจารณาทบทวนและแก้ไขระเบียบสำนักงานอัยการในประเด็นการกำหนดกรอบระยะเวลา จำนวนครั้งในการร้องขอความเป็นธรรม รวมทั้งต้องให้ผู้ร้องขอความเป็นธรรมมาแสดงตัวกับพนักงานอัยการทุกครั้ง

ประเด็นการใช้ดุลพินิจ ในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำของพนักงานสอบสวนจนถึงปลายน้ำในการสั่งไม่ฟ้องคดีของอัยการ ซึ่งควรกำหนดกรอบการใช้ดุลพินิจที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด และต่อสังคมส่วนร่วม อีกทั้งผู้ใช้ดุลพินิจจะต้องชี้แจงเหตุผล ในการใช้ดุลพินิจให้สาธารณะรับทราบและร่วมตรวจสอบได้

ประเด็นการมอบอำนาจกับความรับผิดชอบ แม้จะมีการสั่งการมอบอำนาจโดยให้สิทธิขาดกับผู้รับมอบอำนาจไปแล้วก็ตาม แต่ผู้มอบอำนาจจะต้องมีหน้าที่แนะนำ กำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ และหากพบการปฏิบัติในเรื่องที่ไม่สมควร ก็ให้มีอำนาจแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้ รวมทั้งหากการใช้อำนาจเกิดผลเสียหาย ทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อผลเสียหายด้วย

เร่งรัดผลักดันร่างกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ อันจะมีผลต่อกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.

ชุมชนร่วมไทย ๔ ภาค เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กรณี ราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ด้วยศูนย์ประสานงานสภาองค์กรชุมชน ชุมชนร่วมไทย ๔ ภาค ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน กรณี ราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยคณะผู้ร้องเรียนมีความประสงค์ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนและให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดิม อนึ่ง คณะกรรมการธิการได้รับเรื่องไว้และจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

